

**HƯỚNG DẪN**

**tuyên truyền kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện Ia Pa  
18/3/2003 - 18/3/2018**

-----

**I- Mục đích, yêu cầu**

1- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; tuyên truyền những thành tựu đạt được qua 15 năm xây dựng và phát triển của huyện nhà; qua đó nhằm tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường của các dân tộc trong huyện đối với việc phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2- Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng tỉnh và Nghị quyết Đại hội bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra.

3- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng; sôi nổi, thiết thực, nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, địa phương; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

**II- Nội dung tuyên truyền**

1- Khẳng định vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng huyện, quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, tuyên truyền vận động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; công tác tham mưu của các cấp, các ngành và sự chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong huyện trong xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; thực

hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trong 15 năm qua.

## **2- Nêu bật về những thành tựu đạt được trong 15 năm qua trên các lĩnh vực cụ thể:**

**2.1- Về lĩnh vực kinh tế:** Tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá năm sau cao hơn năm trước. Tốc độ, bình quân đạt trên 10%/năm, tổng giá trị sản xuất năm 2017 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 2.308 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với năm 2003. Chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất theo ngành trong những năm qua theo xu hướng giảm dần tỷ trọng các ngành nông - lâm nghiệp, tăng dần các ngành công nghiệp - xây dựng, ngành thương mại - dịch vụ. Cụ thể: Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng từ 11% năm 2003 đến năm 2017 tăng lên 17,8%. Thu nhập bình quân đầu người từ 2,6 triệu đồng năm 2003 đến năm 2017 tăng lên 22,5 triệu đồng (gấp 8,7 lần so với năm 2003). - Kết cấu hạ tầng được đầu tư, mở rộng và nâng cấp;

- Nông nghiệp có những chuyển biến tích cực, đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Tổng diện tích gieo trồng hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, năm sau cao hơn năm trước: Từ 10.995 ha năm 2003 đến năm 2017 đạt 31.850 ha (gấp 2,9 lần), tổng sản lượng lương thực quy thóc năm 2017 đạt 59.113 tấn, gấp 2,1 lần so với năm 2003. Đã hình thành, phát triển các vùng nguyên liệu như mía, thuốc lá, mì gắn với việc sơ chế tại chỗ thu hút và tạo việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn;

- Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo và triển khai quyết liệt, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Kết quả thực hiện theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2017: Có 03 xã (Ia Trôk, Pờ Tó Ia Tul) đạt 11 tiêu chí, 01 Xã Ia Mron đạt 10 tiêu chí, 02 Xã (Chur Mố, Ia Broãi) đạt 9 tiêu chí, 02 xã (Ia Kdăm, Chur Răng) đạt 8 tiêu chí, 01 xã Kim Tân đạt 7 tiêu chí; phần đầu cuối năm 2018 mỗi xã đạt thêm ít nhất 02 tiêu chí; *(riêng 02 xã điểm Ia Mron, Ia Tul mỗi xã đạt thêm ít nhất 05 tiêu chí để đạt 15 tiêu chí)*.

- Mạng lưới tài chính, tín dụng khi mới thành lập huyện có quy mô nhỏ, dư nợ tín dụng còn rất nhỏ bé, chưa đa dạng về loại hình; thu ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu chi ngân sách của huyện nhưng sau 15 năm thành lập, mạng lưới tài chính, tín dụng đã có những bước tiến đáng kể. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2017: 11,2 tỷ đồng (gấp 12 lần so với năm 2003). Công tác quản lý chi, điều hành ngân sách thực hiện đúng chế độ, các nhiệm vụ chi cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

- Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từ năm 2003 đến năm 2017 tăng trưởng khá về số lượng và chất lượng sản phẩm: Giá trị sản xuất ngành

Công nghiệp - xây dựng năm 2017 (theo giá so sánh năm 2010), đạt 694 tỷ đồng, gấp 3,1 lần so với năm 2003; - Ngành dịch vụ tăng trưởng mạnh, bình quân hàng năm lên đến 30,68%. Giá trị thương mại và dịch vụ năm 2017 đạt 487 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2003, chiếm 17,8% trong cơ cấu kinh tế. Ngành dịch vụ tăng trưởng mạnh, bình quân hàng năm lên đến 30,68%. Giá trị thương mại và dịch vụ năm 2017 đạt 487 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2003, chiếm 17,8% trong cơ cấu kinh tế.

## **2.2- Về lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống của nhân dân được cải thiện**

- Chất lượng Giáo dục và Đào tạo ngày càng được nâng lên, cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp tiếp tục được hoàn thiện và phát triển. Đến nay, toàn huyện có 34 trường học (tăng 14 trường so với năm học 2003-2004) ở các bậc học với 12.290 học sinh, có 07 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 20% tổng số trường trên địa bàn huyện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp tăng qua các năm, số học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ngày càng nhiều. Kết thúc năm học 2016-2017 đã công nhận 978/986 học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học; 584/591 học sinh phổ thông THCS và 75/75 học sinh bổ túc THCS hoàn thành tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 97,78%.

- Công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới bình quân hàng năm giảm 4-5%, năm 2010 là 51,15% đến năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 27,85%.

- Cơ sở khám chữa bệnh được củng cố, tăng cường cả về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ y tế. Khi mới chia tách, đội ngũ cán bộ y tế toàn huyện có 70 người, trong đó có 07 bác sĩ, 63 y sĩ, y tá và nữ hộ sinh. Hệ thống khám chữa bệnh thiếu thốn, phải mượn trạm y tế xã để khám và điều trị cho nhân dân, nhưng đến nay công tác khám chữa bệnh cả hai tuyến huyện và xã đã có nhiều tiến bộ cả về cơ sở vật chất, chuyên môn và y đức gồm 01 bệnh viện huyện, với 50 giường bệnh, có 8/9 trạm Y tế xã có Bác sĩ, đạt 80% và 01 trạm y tế khu vực ở xã Ia Tul. Hiện nay, đã xây dựng được 08 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế chiếm 88,9% số xã của huyện (8/9 xã). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cuối năm 2017, đạt 95,56%

## **2.3- Công tác Quốc phòng, an ninh, nội chính được chú trọng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển**

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện trong thời gian qua cơ bản ổn định. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng đời sống văn hóa, thi đua xây dựng nông thôn

mới ngày càng đi vào chiều sâu. Mô hình tự quản về an ninh trật tự ở thôn, làng được nhân rộng và phát huy hiệu quả tích cực.

### **3- Công tác xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường**

- Xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được tăng cường củng cố, kiện toàn đi vào hoạt động nề nếp; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền; hoạt động của Mặt trận và các tổ chính trị - xã hội được tăng cường hướng về cơ sở.

**4- Thời gian:** Tiếp tục tập trung tuyên truyền từ nay cho đến hết tháng **03 năm 2018.**

### **III- Tổ chức thực hiện**

1- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, xây dựng hướng dẫn tuyên truyền chung cho các Tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền.

2- Các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị căn cứ hướng dẫn này, theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân một cách sâu rộng và thiết thực.

3- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ rộng rãi trong nhân dân trước, trong và sau Kỷ niệm Ngày thành lập Huyện, để lồng ghép tuyên truyền. Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng.

4- Đài truyền thanh - Truyền hình huyện, căn cứ nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và những thành tựu qua 15 năm xây dựng và phát triển của huyện nhà, xây dựng các phóng sự về lịch sử, truyền thống, về điển hình nhân tố mới của địa phương để tuyên truyền rộng rãi trong Đảng bộ và nhân dân.

Căn cứ Hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các Tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể huyện, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả.

#### Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- Các Tổ chức cơ sở đảng;
- Mặt trận và các đoàn thể huyện;
- Đài TT-TH huyện;
- Phòng VH - TT huyện;
- Lưu BTGHU.

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Siu Sáu**